
sþ. 531. Fyrirspurn [333. mál]
til viðskiptaráðherra um ávöxtun gjaldeyrisforða.

Frá Kjartani Jóhannssyni.

Hvernig ávaxtar Seðlabanki og viðskiptabankarnir gjaldeyriseign íslendinga og hversu
góð hefur meðalávöxtun verið á árunum 1982, 1983 og 1984, hverju um sig?

Hvernig er sú ávöxtun í samanburði við meðalvexti á skuldum íslendinga á sömu árum?


